

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO THẨM TRA**

**Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023**  
*(Lĩnh vực văn hóa - xã hội)*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022 (*Báo cáo số 730/BC-UBND ngày 18/11/2022*); báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (*Báo cáo 724/BC-UBND ngày 17/11/2022*) của Ủy ban nhân dân tỉnh (*lĩnh vực văn hóa - xã hội*) như sau:

**1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2022**

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với những nhận định đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Trong năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã còn diễn biến phức tạp, với các biến chủng mới xuất hiện, với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành, sự chung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì, ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, cơ bản các mục tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức dạy và học thích ứng linh hoạt, an toàn với tình hình, diễn biến dịch Covid-19, năm học 2021-2022 hoàn thành theo kế hoạch, đạt được các chỉ tiêu đề ra. Hệ thống trường, lớp tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất các trường học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023 được quan tâm thực hiện.

Ngành Y tế tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển. Bắc Kạn từng bước được quan tâm là một điểm đến của các giải thi đấu thể thao cấp toàn quốc, trong năm đã phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng chuyền trẻ toàn quốc 2022. Quan tâm công tác quy hoạch, bảo quản, tu bổ một số di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa dân tộc và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện quan trọng của tỉnh. UBND tỉnh đã kịp thời phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030. Quan tâm đầu tư, phát triển, sử dụng các nền tảng số và dữ liệu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ phủ sóng di động 3G, 4G, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường sử dụng họp trực tuyến trong triển khai các nhiệm vụ, sử dụng chữ ký số.

Các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và bảo đảm. Công tác giảm nghèo được triển khai theo kế hoạch. Công tác giải quyết việc làm năm 2022 ước đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế:

- Theo Báo cáo của UBND tỉnh có 5/26 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 03 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội: Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm đạt 12 trường (*kế hoạch đề ra là 15 trường*); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều: tăng 0,4% so với năm 2021 (*kế hoạch đề ra là giảm từ 2- 2,5%*); số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm đạt 0 xã (*kế hoạch đề ra là 2 xã*).

- Qua giám sát, khảo sát của Ban cho thấy:

+ Ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ để đảm bảo nhiệm vụ dạy và học theo Chương trình GDPT 2018. Việc mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu môn tin học và ngoại ngữ lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chưa kịp thời (*hiện nay 8/8 huyện, thành phố chưa hoàn thành việc mua sắm*).

+ Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT xảy ra ở các cơ sở y tế đã ảnh hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT; một số địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 còn chậm, nguy cơ không sử dụng hết số vắc xin được cấp sắp hết thời gian sử dụng, tỷ lệ tiêm phòng chưa cao.

+ Công tác tập huấn các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 chưa được định hướng cho cả giai đoạn, chỉ có kế hoạch thực hiện của từng năm nên việc xác định nội dung trọng tâm cần tập huấn cho từng đối tượng để tăng cường năng lực còn hạn chế; không xây dựng được lộ trình tập huấn trong cả giai đoạn (*tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản; tập huấn lặp lại; tập huấn nâng cao,...*) để đáp ứng mục tiêu tăng cường năng lực cho các đối tượng tập huấn. Thời điểm tổ chức tập huấn thường thực hiện giai đoạn cuối năm, ảnh hưởng đến công việc của cán bộ cơ sở; có lúc chưa phù hợp với tiến độ triển khai các nội dung chương trình, dự án. Công tác tập huấn được thực hiện riêng rẽ theo từng chương trình, dự án dẫn đến việc trùng một số nội dung, đối tượng tập huấn. Sự phối hợp giữa các cơ quan

thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng để lồng ghép giữa các chương trình, dự án chưa được quan tâm thực hiện.

+ Việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm.

Đề nghị UBND tỉnh đánh giá sâu hơn đối với những hạn chế nêu trên và làm rõ nguyên nhân không đạt đối với 3 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội; đồng thời, để đại biểu HĐND tỉnh nắm được cụ thể hơn, đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm 12/15 trường đạt, 03 trường không đạt chuẩn quốc gia năm 2022 là những trường nào.

## **II. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh**

Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh như đã kiểm điểm tại Báo cáo số 724/BC-UBND ngày 17/11/2022. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Chương trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được xây dựng ngay từ đầu năm, trên cơ sở đó bám sát tình hình thực tiễn triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo điều hành trong một số nội dung cụ thể chưa đạt được hiệu quả cao: chỉ đạo xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia không đồng bộ giữa lựa chọn trường đạt chuẩn và kế hoạch vốn phân bổ xây dựng các trường học; chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, thực hiện các dự án về công nghệ thông tin còn chậm; việc ban hành các chính sách đặc thù của tỉnh để giải quyết các vấn đề cấp bách, hỗ trợ các đối tượng khó khăn nhằm đảm bảo an sinh xã hội chưa được xem xét thấu đáo trong tổng thể tình hình chung của tỉnh; một số chương trình dự án triển khai chậm.

Ban đề nghị:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; triển khai các dự án về công nghệ thông tin.

- Trong chỉ đạo, định hướng triển khai các CTMTQG: Cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong triển khai cả 3 CTMTQG từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong cả giai đoạn và hàng năm.

- Đối với việc xây dựng các chính sách đặc thù của tỉnh: Cần tổ chức rà soát trong tất cả các lĩnh vực, các đối tượng để xác định tính cấp thiết, thứ tự ưu tiên phù hợp với điều kiện của tỉnh.

## **III. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023**

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu theo như dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023 của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm một số chỉ tiêu:

- Đối với chỉ tiêu số trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023 tăng thêm 15 trường. Tuy nhiên, năm 2022 có 03 trường không đạt, theo đó có tính vào chỉ tiêu của năm 2023 không?

- Bổ sung danh sách 15 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023; 02 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã để chủ động trong việc giao ngân sách ngay từ đầu năm của cấp tỉnh, cấp huyện.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch năm 2023, đề nghị UBND tỉnh xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, hạn chế của năm 2022, tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các dự án xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường học, các cơ sở khám chữa bệnh, các dự án về hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử, chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả CTMTQG giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia sát với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực đầu tư để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Sớm trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các dự án công nghệ thông tin đảm bảo đúng theo quy định, đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Đông Thị Vân Thoa**